



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ท่านผู้นำสูงสุดออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมา - 15 /Jun/ 2013

เมื่อเช้าวันศุกร์ ๗พฤษภาคม ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่สิบเอ็ด และสภาชูรอเมืองและท้องถิ่น ณ. ที่เลือกตั้งเคลื่อนที่ หมายเลขที่ 110 ณ. ศูนย์นิยะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าววยพรเนื่องในวันสำคัญต่างๆของเดือนชะอฺวาน พร้อมทั้งกล่าวว่าการเข้าร่วมอย่างมีผลกระทบ ตรงเวลา พร้อมเพรียงกัน และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคักนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและสำคัญมาก ซึ่ง ๗พฤษภาคม ผู้นำสูงสุด กล่าวยั่วว่า พี่น้องประชาชนชาวอิหร่านที่รักทั้งหลาย จงร่วมกันสู่สนามเลือกตั้งอย่างคึกคัก เร้าร้อนและมีแรงบันดาลใจ ฟังรู้ว่า อนาคตของประเทศและความเจริญรุ่งเรืองและความเรืองโรจน์ของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมและการเลือกของประชาชน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า ผลกระทบหลัก ของการเข้าร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งเพื่อกำหนดชะตากรรมและอนาคตของชาตินั้น เกิดจากผลพวงแห่งการโฆษณาชวนเชื่อในเชิงลบและการมุ่งเป้าของบรรดาผู้ปฏิเสธต่อต้านและศัตรูของชาติ ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด กล่าวยั่วว่า บรรดาศัตรูมีความพยายามอย่างมาก ด้วยการสร้างความสับสนและความมอดติ เพื่อมิให้ประชาชนออกมาสู่คูหาเลือกตั้ง และเพื่อให้บรรดาเป้าหมายครั้งนี้ ก็ได้ลงมือปฏิบัติอย่างองอาจที่เหนือสิทธิขอบเขตของสื่อ และในครั้งนี้ ทั้งบรรดานักการเมือง และผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของตะวันตกที่ขึ้นอยู่กับแนวรบและพลพรรคของศัตรู ต่างก็ได้มีการเคลื่อนไหวโจมตีการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเปิดเผย

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงการกล่าวอ้างของทางการอเมริกาที่ว่า เราไม่ยอมรับการเลือกตั้งในอิหร่านเป็นอันขาดว่า ทักษะของศัตรู มันไม่มีค่าและไม่มีความสำคัญใดๆสำหรับประชาชนอิหร่าน และประชาชนอิหร่านจะเป็นผู้ตัดสินใจเองเสมอว่า ฟังประสงค์และต้องการยังสิ่งใด และผลประโยชน์ของประเทศชาติขึ้นอยู่กับอะไร และบนพื้นฐานดังกล่าวนี้เอง ก็จะทำการเลือกและก็จะทำการในลักษณะเช่นนี้อยู่เสมอ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กำชับยังพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ออกมาใช้สิทธิให้ตรงเวลาและพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะการออกมาใช้สิทธิในการเลือกประธานาธิบดี ว่า ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าข้าพเจ้าทรงเลือกใคร แม้แต่คนใกล้ชิดของข้าพเจ้าเอง ซึ่งประชาชนทุกคนก็มีหน้าที่ โดยเฉพาะในการพิจารณาการเลือกของตัวเอง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งสภาชูรออิสลามเมืองและท้องถิ่น ว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทรงเลือกผู้สมัครจำนวน 31 คน ซึ่งบางท่านข้าพเจ้ารู้จักเขาอย่างใกล้ชิด และบางท่านก็อาศัยความน่าเชื่อถือจากบัญชีรายชื่อของบรรดาผู้สมัคร

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้แสดงถึงความคาดหวัง โดยเฉพาะผลของการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่จะเป็นที่ทางแห่งความเจริญให้กับประเทศ และพี่น้องประชาชน และนำมาซึ่งความผาสุก สวัสดิการด้านวัตถุและจิตวิญญาณแห่งชาติ อีกทั้งท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ย้ำถึงคณะผู้จัดการเลือกตั้งว่า คณะเสี่ยงของประชาชนเป็นอمانةอันหนึ่ง และเป็นอีกกุณาส ที่อยู่ในมือของคณะผู้บริหารที่เลือกตั้งและบรรดาผู้บังคับคณะเสี่ยง และในประเด็นนี้ ก็จำเป็นต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและระมัดระวังมากเป็นพิเศษ